



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๑-๑๕๔๙

ที่ นย ๐๐๐๘ /ว ๖๓๐

วันที่ ๖๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งรายชื่อและหัวข้อที่ต้องการพัฒนาฯ ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๔ รายละเอียดตามกำหนดการและรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนาตามกำหนด

(นายสุนทร รัตนจำรูญ)  
ปล. ๒/๒๕๖๔

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๔

โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HRD : e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดนครนายก

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อที่ต้องการพัฒนา
๑	นางวรรณมา กิจสวน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	หลักสูตร (Mo๔ : การสอนงาน)
๒	นายศุภวิชญ์ จุลถาวร	ปลัดตั้งอำเภอบ้านนา	หลักสูตร (Mo๔ : การสอนงาน)
๓	นายวิริยะ สุวรรณโชติ	ปลัดตั้งอำเภอองครักษ์	หลักสูตร (Mo๔ : การสอนงาน)
๔	นางสาวสุกัญญา กุลประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	หลักสูตร (Mo๒ : การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
๕	นางสาววิรัชพัชร อัยอินทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	หลักสูตร (Mo๒ : การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
๖	นางสาวสุภาพร ศรีม่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	หลักสูตร (Mo๒ : การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
๗	นางสาวลัดดาวรรณ พราวศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๘	นายเกษตรชัย เรืองเดช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๙	นางจิรารวรรณ เหล่าชัย	พนักงานผู้ช่วยปลัดตั้ง	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๑๐	นางสาววันดี จันทร์ชุกลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๑๑	นางจรัสรัตน์ อินทฤาชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๑๒	นายบุญสืบ วงศ์วิเชียร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๑๓	นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)
๑๔	นางสาวสุภาพร พิมพิสนท์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (Mo๓ : การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน)

## กำหนดการ

วิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
HRD : e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

---

ระยะเวลา	การดำเนินการ
๑ มิถุนายน - ๓๐ กรกฎาคม ๖๔	- สัมมนาอบรม และเริ่มอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบทุกขั้นตอน
๒ - ๑๖ สิงหาคม ๖๔	- พิมพ์ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพร้อมนำส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๔	- จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน

**หมายเหตุ :** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม